



RSM TAKEAWAYS

ĐIỂM TIN TỪ CHUYÊN GIA

Q2/2024

SỰ KIỆN



Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN năm 2023: Những vấn đề cần lưu ý từ quy định và thực tiễn

Phần trình bày của các diễn giả giúp người tham dự hiểu được quy trình cá nhân kê khai thu nhập, các khoản khấu trừ và nghĩa vụ thuế đối với cơ quan thuế.

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm và tham dự của nhiều cá nhân đến từ các doanh nghiệp khác nhau.

Đọc thêm [tại đây](#)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA RSM

Báo cáo thường niên năm 2023 của RSM

Bản đánh giá này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về các hoạt động của RSM trên khắp thế giới, động lực tăng trưởng, các hoạt động và tác động tích cực mà chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để kiến tạo.

Tìm hiểu về báo cáo đầy đủ của chúng tôi [tại đây](#)



KINH TẾ

Hội nghị APAC 2024

Hội nghị khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APAC) của RSM đã được tổ chức thành công tại thành phố Bangkok, Thái Lan vào tháng 6 vừa qua.

Tại sự kiện, các thành viên RSM trong khu vực đã thảo luận theo chủ đề “Be Compelling – Be Digital – Be Global”.

Đọc thêm [tại đây](#).

rsm.global/vietnam



Giới thiệu CEO mới của RSM

Ông E.J. Nedder, nguyên Giám đốc Chiến lược tại Mỹ, chính thức chuyển sang làm Giám đốc điều hành toàn cầu của RSM. Bà Jean Stephens, sẽ chuyển qua nắm vai trò Cố vấn cấp cao về các vấn đề tuyển dụng và phát triển nhân sự.

Đọc thêm [tại đây](#).



PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA



Dự đoán xu hướng năm 2024 trong lĩnh vực Hậu cần

Những thay đổi đáng kể sẽ xảy ra trong lĩnh vực vận chuyển và thương mại vào năm 2024. Do đó, điều quan trọng đối với doanh nghiệp là phải chuẩn bị cho những thay đổi của thị trường và tạo sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh.

Đọc đầy đủ bài viết của chúng tôi [tại đây](#)

Những thay đổi đáng chú ý của ngành ô tô mà bạn cần biết

Ngành công nghiệp ô tô đang thay đổi nhanh chóng, được thúc đẩy bởi sự phát triển công nghệ và sự thay đổi sở thích của người tiêu dùng. Những biến đổi này đã tạo ra một kỷ nguyên mới, giúp ngành ô tô được nâng lên một tầm cao mới.

Đọc đầy đủ bài viết của chúng tôi [tại đây](#)



Liên hệ

Khởi phát triển kinh doanh

T: +84 28 3827 5026

E: business@rsm.com.vn

Lầu 3A, tòa nhà L'MAK The Signature

147-147Bis Hai Bà Trưng,

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bản tin này chỉ nhằm mục đích thông tin về những quy định pháp luật mới ban hành, không dùng để tư vấn hay áp dụng cho những trường hợp cụ thể. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin một cách chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người đọc hiện tại hay trong tương lai. RSM Việt Nam cũng như các thành viên trong hệ thống RSM sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của người đọc dựa vào bản tin này. Độc giả nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ vấn đề cụ thể.

RSM là tên giao dịch được sử dụng bởi các thành viên của mạng lưới RSM. Mỗi thành viên của mạng lưới RSM là một công ty kiểm toán và tư vấn độc lập với các quyền riêng. Mạng lưới RSM không phải là một pháp nhân theo bất kỳ giải thích ở bất kỳ lãnh thổ nào. Mạng lưới RSM được quản lý bởi Công ty TNHH Quốc tế RSM, một công ty được đăng ký thành lập tại Anh và Wales với văn phòng đăng ký đặt tại số 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. Nhân hiệu và thương hiệu RSM và các quyền sở hữu trí tuệ khác được sử dụng bởi các thành viên thuộc mạng lưới đều thuộc quyền sở hữu của Hiệp hội Quốc tế RSM, một hiệp hội được hoạt động theo Điều 60 của Luật Dân sự Thụy Sĩ, được đặt tại Zug.

© Hiệp hội Quốc tế RSM, 2024. Tất cả các quyền được bảo hộ.